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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญัที่ 4 /2565 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม  ๒๕65  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัญญา             พละเลิศ ประธานสภาฯ  สัญญา พละเลิศ 

2 นายสมศักดิ์            ทองแย้ม รองประธานสภาฯ สมศักดิ์ ทองแย้ม 

3 นายณัฐพล             ธรรมรตัน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 ณัฐพล ธรรมรัตน์ 

๔ นางวงเดือน            จันทกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 วงเดือน จันทกิจ 

๕ นายชนะพันธุ์          สุดใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 ชนะพันธ์ สุดใจ 

๖ นายประยุทธ           สะอาดเอ่ียม สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ประยุทธ สะอาดเอี่ยม 

๗ นายสมศักดิ์            มีโฉมงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 สมศักดิ์ มีโฉมงาม 

๘ นายประภาส           ราตรีมีชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ประภาส ราตรีมีชัย 

๙ นางอรุณี               ทองชาติ เลขาประธานสภาฯ อรุณี ทองชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ    ทองธรรมชาติ นายก อบต. สุเทพ     ทองธรรมชาติ 

2 นางนิทรา    ก าลังหาญ รองนายก อบต. นิทรา     ก าลังหาญ 

3 นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก อบต. วรทัต      ธรรมรัตน์ 

4 นางสาวศุรจนากร     มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุรจนากร    มณีอินทร์ 

5 นางสาวสิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป สิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย 

6 นางวาสนา  อ่อนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา  อ่อนเถื่อน 

7 นางสาววิรชา สะอาดเอ่ียม คนงานทั่วไป วิรชา สะอาดเอ่ียม 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบ    
องค์ประชุม และนั่งประจ าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พละเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม              
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

                    ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2565 
เมื่อวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2565 

    

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2565 เมื่อวัน
จันทร์ที่  15 สิงหาคม 2565 เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566               
วาระที่ 1 การรับหลักการ ก็ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว ถ้าผิดก็ขอให้แจ้งที่ประชุมเพ่ือแก้ไข
ต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
  

  มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง      
8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
  

  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา / ด าเนินการ 
 

3.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  วาระที่ 2  
การแปรญัตติ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 การแปรญัตติ ขอให้นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัดอบต.รักษา
ราชการแทนปลัดอบต. ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไปรับ 
 

   นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  เรียนท่านประธานสภา 
นายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบวาระนี้จะเป็นการพิจารณา      
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเฉพาะที่
มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน และ
วรรคท้ายในการประชุมต่อวาระท่ี 2 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้ ก็ขอแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือทราบเท่านี้ครับ   
 

   นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ขอให้นายณัฐพล ธรรมรัตน์ ประธานกรรมการ        
แปรญัตติ แจ้งผลการประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566    
ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบต่อไปครับ   
 

 นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)  -  ผมนายณัฐพล ธรรมรัตน์ สมาชิก
สภาอบต. หมู่ที่ 2 และเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จะขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ สืบเนื่องมาจากการ



๔ 
 

ประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2  ในวาระที่ 3.1           
เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 วาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระรับหลักการ ที่ประชุม
สภาก็มีมติรับหลักการหลังจากนั้นก็ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน โดยมีผมนายณัฐพล 
ธรรมรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีนายชนะพันธุ์ สดใจ สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการ 
และนายประภาส ราตรีมีชัย สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9 เป็นเลขาคณะกรรมการ โดยสภาอบต.ก าหนดระยะเวลาการยื่นค า
ขอแปรญัตติจ านวน 3 วัน คือวันที่ 16 , 17 , และ 18 สิงหาคม 2565 เวลาตั้งแต่ 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.   
จากนั้นได้มีการก าหนดให้มีการประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติฯจากสมาชิกทุกท่าน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
ซึ่งปรากฏว่าทั้ง 3 วันที่ผ่านมาคือวันที่ 16 , 17 , และ 18 สิงหาคม 2565 ไม่มีท่านใดมายื่นค าขอแปรญัตติฯ 
ดังนั้นในการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้
ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566  และได้มีมติให้คงร่างเดิมไว้ เพราะเห็นว่าร่างฯเดิมนั้นมี
ความเหมาะสมแล้ว ก็ขอแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ตามที่นายณัฐพล ธรรมรัตน์ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้มีการรับค าเสนอขอแปรญัตติในวันที่ 16 , 17 , และ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีสมาชิก
ท่านใดมาเสนอขอแปรญัตติ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ดังกล่าว ฉะนั้นก็คือว่าสภาฯไม่มีการแปรญัตติ และให้คงร่างเดิมไว้ 
 

3.2 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
วาระท่ี 3 การลงมติ  
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 วาระที่ 3 การลงมติ ขอให้นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัดอบต.รักษา
ราชการแทนปลัดอบต. ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไปครับ 

  
นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)   -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                       

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการ
อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร และในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 หรือไม่  
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯต่อไป สมาชิกสภาฯ  
ท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

 มติที่ประชุม  -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ด้วยคะแนนเสียง  8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

 นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.ฯ)  -  เรียนประธานสภา สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกๆท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ เรื่องเดิมที่เราเน้นกัน ก็คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ    
พ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก ในการบริหารจัดการข้อบัญญัติในรายละเอียดเชิงลึกก็คือในส่วนของรายจ่ายประจ าที่เรา
จ าเป็นจะต้องตั้งไว้ในข้อบัญญัติเราก็จะต้องตั้งไว้ตามความเหมาะสม เพราะว่าต าแหน่งต่าง ๆ ที่จะต้องตั้ง เงินเดือน
ข้าราชการ สมาชิกอบต. จะต้องมีครบถ้วนก่อน ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างอยู่นั้นผมก็บอกตรงๆว่าผมยังไม่อยากได้       



๕ 
 

ผมอยากน าเงินในส่วนนั้นมาท าโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างช่วงปลายปีเช่นตอนนี้ เราก็จะเก็บตกน าเงินมาท าโครงการ  
ให้หมู่บ้าน หัวใจหลักเราต้องเน้นการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งก็คุยกันว่าหมู่บ้านจะได้เท่าเทียมกัน อาจจะมีแค่บางหมู่ที่ได้
หนักๆไปแล้ว อาจจะต้องงดไปก่อน นอกเสียจากว่ามีเหตุการณ์เร่งด่วนจริงๆ ก็จะแก้ไขปัญหาให้ได้ หรือหมู่ไหนที่ได้
งบนอกมาเช่นหมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 6 ที่จะได้ประปามา อาจจะต้องเพ่ิมเติมขุดเจาะ ในส่วนของที่ของหมู่ 6 จะต้องขุด
เจาะอย่างแน่นอน ในส่วนของหมู่อ่ืนก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีประปาก็ต้องมีการขุดเจาะ แต่ถ้าไม่มีโครงการเร่งด่วนหมู่ไหน
ที่ในปีนี้ไดงบประมาณไปค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะต้องงด แล้วให้งบประมาณกับหมู่อ่ืนไปก่อน ในตอนนี้ปัญหาที่มี
ค่อนข้างเยอะก็จะเป็นของหมู่4 กับหมู่ 7 หมู่ 4 ก็ตรงข้ามกับบ้านประธานสภาฯ คงจะต้องเน้นถนนเส้นหลักตรงนั้น
เพราะว่าชาวบ้านยังเดือดร้อนอีกหลายหลังคาเรือน ที่ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย ยังจะต้องใช้เรืออยู่ 
หมู่ 7 ก็เช่นเดียวกันถนนหลักหมู่ 6 ไปหมู่ 7 จากดอนหนามแดงมาดอนหนองบัว ตรงนั้นก็ต้องเน้นเป็นพิเศษ       
หมู่อ่ืนๆหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 ซ่ึงหมู่ 3 ก็มีโครงการที่จะต้องแก้ไขต่อ ก็คือโครงการที่ให้ไปตัดต้นไม้ผมจะต้องให้ช่างคิด
ค่างาน ที่ต้องซ่อมแซมถนนเส้นหลักตรงทางไปบ่อทรายเก่าตรงนั้น คือมีปัญหาค่อนข้างเยอะผิวจราจรทรุดลงไป
ค่อนข้างเยอะ ก็จะท าให้การสัญจรไปมาค่อนข้างอันตราย ในหมู่ที่ล าบากจริงๆ ก็จะได้เยอะกว่าหมู่อ่ืน เราก็ต้องท า
ความเข้าใจกัน ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 10 ปี ที่ผ่านมาให้ความร่วมมือตลอด ไม่มีการขัดแย้งกัน           
หรือตัดงบประมาณต่างๆ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่าน เราอุดมการณ์เดียวกันคือเรามุ่งเน้นตอบสนองปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก เพราะฉะนั้นขอขอบคุณทุกท่านครับ ที่เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
 

 3.3 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องดูดฝุ่น แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป          
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2564) โดยขออนุมัติโอนจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 10,100 บาท โอนลดครั้งนี้ 9,900 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 200 บาท 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระนี้ขอให้นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัด
อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต. ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายภิรมย์  แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า  ให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา  

 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องดูดฝุ่น  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน             
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 



๖ 
 

 มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องดูดฝุ่น         
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท งดออกเสียง 1 เสียง 

 

 3.4 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จ านวน 1 รายการ แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท 
รายละเอียดคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านั กงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว)                
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 5,600 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 7,800.00 บาท       
โอนลดครั้งนี้ 5,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 2,200.00 บาท 

  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระนี้ขอให้นางลัดดา ฉิมพาลี ครูศูนย์เด็ก
เล็กฯ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

 นางลัดดา ฉิมพาลี (ครูช านาญการ)  - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก      
ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้ใหญ่มีภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
ต้องจัดท าเอกสาร งานธุรการ โครงการตามแผนการศึกษา รวมทั้งการจัดท าสื่อการเรียนรู้  ซึ่งต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก และเนื่องจากอุปกรณ์จอคอมพิวเตอร์ของศูนย์ จ านวน 2 เครื่อง ตามทะเบียนครุภัณฑ์        
อจญ. 416-45-00005 และ อจญ. 416-59-0060 เกิดการช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันคุณครูไ ด้น าจอเก่าของที่บ้านมาใช้แทน และจอของอบต.ที่เป็นเครื่องเก่ามาใช้สลับ
สับเปลี่ยนกัน ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจระเข้ใหญ่   จึงขออนุมัติจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ เพ่ือเปลี่ยนให้สามารถ  
ใช้งานได้ตามปกต ิและให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จ านวน 1 รายการ เป็นจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

  มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จ านวน    
1 รายการ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายละเอียดคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                
จ านวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 5,600 บาท งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

  นางสาวสิริณัฐมาศ ทรงสมพรชัย (นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ)  -  เรียนท่านประธานสภา 
ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มี
หนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 แจ้งแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพ่ือบรรเทาผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  covid-19 ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

1. การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพ่ือบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19  ตามแนวทางนี้จะให้กับผู้มีสิทธิ์ดังนี้ 

 กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ได้แก่ 
- กลุ่มผู้สูงอายุ 60 - 69 ปีให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจ านวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน 
- กลุ่มผู้สูงอายุ 70 - 79 ปีให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจ านวน 150 บาทต่อคนต่อเดือน 
- กลุ่มผู้สูงอายุ 80 - 89 ปีให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจ านวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน 
- กลุ่มผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไปให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจ านวน 250 บาทต่อคนเดือน  

2. ระยะเวลาการจ่ายเงินเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565  
 

 กรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเสียชีวิต ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
ติดต่อยื่นขอรับสิทธิ์โดยเร็ว พร้อมแนบเอกสารการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือเอกสารการสอบสวนการเป็นทายาท
โดยชอบธรรม ตามป.พ.พ. 14 (ปค.14)  (เอกสารหมายเลข 3) ที่ออกโดยที่ว่าการอ าเภอส านักงานเขต หรือส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นของทายาทโดยชอบธรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการรับเงิน เพ่ิมด้วย 
 หลักฐานประกอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุที่หน่วยงานต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

- กรณผี่านบัญชี  
1) ใบแสดงความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  ของกลุ่มผู้สูงอายุที่บริจาค

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1  
2) แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate online และส าเนาสมุด

บัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
4) กรณีที่โอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เข้าบัญชีธนาคารของทายาทที่รับเงินแทนให้

แนบหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย 
- กรณีรับเป็นเงินสด  
  1 ) ใบแสดงความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  ของกลุ่มผู้สูงอายุที่บริจาค
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1  
  2)  ใบส าคัญรับเงิน (แบบ 5) ตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน อปท. 
  3)  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์หากผู้มีสิทธิ์มีฐานข้อมูลอยู่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ กรอกเลขที่บัตรประชาชนไว้ในใบส าคัญรับเงิน หากไม่มีฐานข้อมูลให้น าส าเนาบัตร
ประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องไว้เป็นหลักฐานการจ่ายด้วย  
  4) กรณีรับเงินแทน 

 - หนังสือมอบอ านาจในการรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (เอกสาร-หมายเลข 4) 
– ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงินแทน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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